

# คูดวงออนไลน์

(โทร 097 126 8429)

โดย

ธรรมาธิปติ

## ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน คนนอกไม่ควรแทรกแซง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ผมได้รับจดหมายจากคุณชนพร ซึ่งเป็นสมาชิกเก่าที่ผมเคยพยากรณ์ ดวงชะตาให้มาก่อน แต่คราวนี้ คุณชนพรไม่ได้ถามเรื่องดวงชะตาของตนเอง แต่ถามดวงชะตาของน้องชาย

น้องชายของคุณชนพร เกิดวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2537 เวลา 07.59 น. กทม เพศชาย

คำถามแรก งานเป็นอย่างไรบ้าง

เนื่องจากคุณชนพร ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมาเลย ก็เลยขอพิจารณาไปตามตัวเลขนะครับ

ก่อนอื่นก็ขอเรียนจากดวงชะตาว่า น้องชายของคุณน่าจะทำงานที่เกี่ยวกับทหาร ตำรวจ หรือ วิศวกร งานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่างยนต์ เครื่องกล หรือ อาจจะเป็นพวกแพทย์ หรือ งานที่ทำแบบไม่ต่อเนื่อง ทำเป็นโครงการแล้วจบแล้วไปขึ้นงานใหม่ หรือ เปลี่ยนงานบ่อย

หรืองานแบบอื่นที่ค่อนข้างจะเสี่ยงๆ กับการเสียดเสียดเสียเนื้อ

หากเขาทำงานแบบนี้อยู่แล้ว ก็ถือว่าสอดคล้องต้องไปกับดวงชะตา จะช่วยทำให้ชีวิตการทำงานของเขามีความราบรื่นขึ้น

จะว่าไป งานของเขาก็พอไปได้ แต่ก็ไม่ดีสุดๆ ขอให้คุณเบาใจครับ

คำถามที่สอง เรื่องคู่ครองเนื้อคู่

เนื่องจากได้มีโอกาสคุยกับคุณชนพร จึงทราบถึงความรู้กังวลของพี่สาว และ แม่ ที่มีต่อเรื่อง คู่ครองของน้องชายว่าจะไปได้ด้วยกันมั๊ยกับคนที่เขาจะเลือกมาเป็นภรรยา หรือ เขาจะเลือกได้คนที่ดีมาเป็นคู่ครองหรือไม่ และ อีกมากมายเรื่องความกังวลตามประสาพี่สาวและแม่

แต่เรื่องคู่ครองเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายว่า อยากให้เขาได้คนที่ดีที่สุดมาเป็นภรรยาเท่านั้น แต่การที่น้องชายจะได้ภรรยาดีหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาที่เขาทำมา เรื่องของพรหมลิขิตที่เขาได้สร้างเอาไว้แต่ชาติปางก่อน

แม่และพี่สาว สามารถเป็นห่วงได้ ให้คำแนะนำได้บ้าง แต่จะต้องไม่ตรงๆเกินไป และไม่ควรร  
สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีให้แก่เขา หรือ สร้างความวิตกกังวลแก่เขา ซึ่งในอนาคตเมื่อทั้งสองอยู่กินเป็นสามี  
ภรรยา กัน หากเกิดเรื่องผิดใจกัน น้องชายของคุณก็อาจจะหวนคิด และเอามาเป็นประเด็นในการทะเลาะว่า  
แม่กับพี่สาวเคยเตือนไว้แล้ว แต่เขาไม่ฟังเอง

หรือ ฝ่ายหญิงก็อาจจะเถียงว่า ก็เพราะแม่เธอและพี่สาวเธอไม่ชอบขึ้นมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ จนเกิด  
เรื่องราวบานปลายไปกันใหญ่ จนบางคู่อาจถึงขั้นเลิกกันไป

แน่นอนว่า ไม่มีสามีภรรยา คู่ไหนหรอกที่ไม่เคยทะเลาะกัน หรือ ขัดแย้งกันเลย เพราะสองคนที่  
แตกต่างกันทุกอย่างตั้งแต่การถูกเลี้ยงดูมา สภาพแวดล้อมของครอบครัวเดิม จะลงรอยกันอย่างสนิทแนบ  
แน่นทุกเรื่อง ย่อมจะเป็นไปยาก

แต่เขาทั้งสองจะต้องหาทางที่จะแก้ปัญหาขัดแย้งไปด้วยตัวของเขาเอง เพราะเวลานั้น แม่ และ  
พี่สาวอาจจะไม่อยู่แล้ว หรือไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความเห็นได้

นอกจากนี้ การคาดหวังว่า น้องชายควรจะได้ภรรยาที่ดีกว่านี้ ก็เป็นเรื่องยากในการวินิจฉัยคำว่าดี  
ว่าหมายถึงอะไร ดีกับใคร ดีแบบไหน ทำงานหาเงินเก่งแต่ไม่เก่งหน้าที่แม่บ้าน อะไรเหล่านี้เป็นต้น

จึงขอแนะนำว่า คุณไม่ควรจะเข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง ชี้นำ ยุแยง หรือ แสดงความเห็น ว่า ไม่  
ชอบผู้หญิงที่เขานำเข้ามา

วาสนาในเรื่องคู่ เป็นผลจากกรรมเก่าของเขาที่ทำขึ้นในอดีต แม้คนเป็นแม่ และ พี่ ก็ไม่อาจเข้าไป  
ช่วยให้เขาหลีกเลี่ยงวาสนานี้ไปได้

มีคำกล่าวว่ามีบุญก็มา หมดวาสนาก็ไป

คำถามที่สาม มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้าง

สิ่งที่น้องชายของคุณต้องระวังให้หนักก็คือ เรื่องความเสียหายแบบไม่คาดคิด การเงินรั่วไหล มี  
ศัตรูลับที่ปองร้าย อุบัติเหตุจากการขับรถเร็ว ศัตรูซึ่งๆหน้า ลูกน้องบริวาร

และที่สำคัญมากก็คือ ให้น้องชายระมัดระวังในการขับรถ หรือการเดินทางโดยขบวนพาหนะ  
หากขับรถเองก็ต้องใช้ความเร็วที่จำกัด ไม่ควรประมาทในการขับขี่

และระวังในเรื่อง กระจก เอ็น และกล้ามเนื้อครับ

ขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ให้มาก หากเป็นไปได้ ขอแนะนำเวชภัณฑ์พาราหนึ่ง หรือ ทำบุญอุทิศ  
ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของตัวเอง ก็น่าจะดี

ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ ชนพร ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ** พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีจดหมายค้างคาอยู่เลย หากใครเขียนมาถามในตอนนี้ ก็จะสามารถตอบได้เร็วครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “ดูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ [www.whiteelephanttravel.co.th](http://www.whiteelephanttravel.co.th) แล้วไปที่ Blog และ “ดูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลตอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ

